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รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  
(การสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ) 

การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้้าตาล ช่วงแคราย-ล้าสาลี (บึงกุ่ม) 
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 

1. บทน้า 

การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ โครงการ ในขั้นตอนการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-ล าสาลี (บึงกุ่ม) มีความมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อให้ประชาชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในกระบวนศึกษาและพัฒนาโครงการ
ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจนสิ้นสุดตามแผนการศึกษาของโครงการ ทั้งในมิติของการรับและให้ข้อมูลข่าวสาร และการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและพัฒนาโครงการ ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
จะได้น าผลจากการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆของ
การศึกษาและด าเนินโครงการ 

ส าหรับการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นเป็นกิจกรรมส าคัญที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการได้ในวงกว้าง  ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 
ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาไปแล้ว 1 ครั้ง คือ การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 
(ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ส่วนการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการประชุมสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ) เพื่อชี้แจงข้อมูลผล
การศึกษารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ รวมทั้งต าแหน่งสถานี โรงซ่อมบ ารุงเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดยจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนายชัยวัฒน์ ทองค าคูณ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร เป็นผู้กล่าวรายงาน 

2. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการศึกษารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ รวมทั้งต าแหน่งสถานี โรงซ่อม
บ ารุงเบื้องต้น 
 2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับผลการศึกษารูปแบบทางเลือกที่
เหมาะสม รวมทั้งประเด็นปัญหาข้อห่วงกังวลและประเด็นที่ควรระมัดระวังหรือให้ความส าคัญในการศึกษา และ
แนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

3. ผู้เข้าร่วมประชุม 

กลุ่มเป้าหมายของการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 2 ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ตามการจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ในแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2549) ซึ่งประกอบด้วย 7 กลุ่มหลัก 
ดังนี้  

(1) กลุ่มผู้รับผลกระทบ ได้แก่ ครัวเรือน สถานประกอบการ พื้นที่อ่อนไหว (อาทิ สถานศึกษา โรงพยาบาล 
ศาสนสถาน) และองค์กร/หน่วยงาน ที่มีบ้านเรือน/อาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในแนวเขตทางโครงการหรืออยู่บริเวณ
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ใกล้เคียง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งผู้น าชุมชน และนิติบุคคลบ้าน
จัดสรร/อาคารชุด ที่อยู่ใกล้เคียง 

(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้แก่ เจ้าของโครงการ 
(ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

(3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก ่ ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

(4) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตต่างๆ จังหวัดนนทบุรี และอ าเภอ
เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(5) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
สถาบันการศึกษาในพื้นที่และในระดับอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และนักวิชาการอิสระ 

(6) สื่อมวลชน 
(7) ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ 

 ในการนี้โครงการได้ส่งหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 2 (การสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ) รวมทั้งหมด 354 ราย จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
หลักข้างต้นได้ดังแสดงในตารางที่ 3-1 โดยมีรายนามแสดงใน ภาคผนวก ก นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจ
เข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์โครงการ www.brownline-fs.com และติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ตามส านักงานเขตต่างๆ   

 ส าหรับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีทั้งหมด 331 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรพัฒนาภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน ผู้น า
ชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3-1 ส่วนรายนาม
ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 2 (การสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกของ
โครงการ) แสดงในภาคผนวก ข 
 
4. สื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่  2                  

(การสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ)  

 สื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การสรุปผล
การพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-
ล าสาลี (บึงกุ่ม) มีดังนี้ 
 1) เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ประกอบด้วย แผ่นพับ และเอกสารประกอบการประชุม โดยมีเนื้อหาที่
ส าคัญๆ คือ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ศึกษาของโครงการ การเปรียบเทียบรูปแบบฯ 
รูปแบบเบื้องต้นของโครงการ และผลการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ค) 
 2) บอร์ดนิทรรศการ จ านวน 9 บอร์ด (ภาคผนวก ง) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบเนื้อหารายละเอียดของ
โครงการในเบื้องต้นก่อนเริ่มการประชุม โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความส าคัญและความจ าเป็นของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ศึกษาของโครงการ การเปรียบเทียบรูปแบบฯ และผลการด าเนินงานด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่งในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าบอร์ดส าหรับให้ข้อมูลแก่
ผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ  
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 3) PowerPoint ประกอบการบรรยายน าเสนอข้อมูลโครงการ ซึ่งมีหัวข้อในการน าเสนอ ได้แก่ ข้อมูล
เบื้องต้นของโครงการ (ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และพื้นที่ศึกษา) การเปรียบเทียบรูปแบบทางเลือก 
รูปแบบเบื้องต้นของโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาคผนวก จ 
 4) เว็บไซต์โครงการ www.brownline-fs.com 
 
ตารางที่ 3-1 ผู้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การสรุปผลการพิจารณา

รูปแบบทางเลือกของโครงการ) 
 

กลุ่มท่ี กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จ้านวนที่เชิญประชุม จ้านวนที่เข้าร่วมประชุม 
1 กลุ่มผู้รับผลกระทบ/ผู้ท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการ 

- ผู้น าชุมชน 
- ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโครงการ 
- ศาสนสถาน 
- สถานพยาบาล 

 
140 
8 
16 
10 

 
67 
13 
1 
2 

2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงาน  
- ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
- บริษัทท่ีปรึกษา  

 
- 
- 

 
43 
21 

3 หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีพิจารณารายงาน (สผ.) 1 - 
4 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

- หน่วยงานราชการส่วนกลาง 
 

61 
 

74 
5 อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น  อ ง ค์ ก ร พั ฒ น า เ อ ก ช น  อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ 

สถาบันการศึกษาในพื้น ท่ี  และในระดับอุดมศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

- องค์กรพัฒนาภาคเอกชน 
- สถาบันการศึกษา 

 
 
 

17 
53 

 
 

 
18 
22 

6 สื่อมวลชน 32 40 
7 ประชาชนท่ัวไป - 30 

รวม 354 331 
 
5. บรรยากาศการประชุม  

 ก่อนการเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการให้แก่ผู้มาร่วมประชุม รวมทั้งมีบอร์ดนิทรรศการแสดงข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ศึกษาข้อมูล เมื่อได้ก าหนดเวลา จึงเปิดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเป็นทางการ                 
โดยนายชัยวัฒน์  ทองค าคูณ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.
ไพรินทร์  ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย
น าเสนอข้อมูลโครงการรวมทั้งผลการศึกษาและด าเนินงานโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง ก่อนเปิดเวทีให้มีการ
ซักถาม และแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม  

 บรรยากาศช่วงก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แสดงดังรูปที่ 5-1 
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ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน-รับเอกสาร ผู้เข้าร่วมประชุมชมบอร์ดนิทรรศการ 

  
นายชัยวัฒน์   ทองค าคูณ 

ผู้อ านวยการ สนข. กล่าวรายงานประชุม 
ดร.ไพรินทร์   ชูโชติถาวร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเปิดการประชุม 

  
รมช. คมนาคมและ ผอ. สนข. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลโครงการ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 5-1 บรรยากาศการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การสรุปผลการพิจารณา
รูปแบบทางเลือกของโครงการ) เมื่อวันจันทรท์ี่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น.     
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
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6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

 หลังจากที่ปรึกษาได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ  รวมทั้งผลการศึกษาและด าเนินงานในขั้นตอนการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการแล้ว ได้เปิดเวทีให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น/ข้อวิตกกังวล และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 6-1 ในการนี้ที่ปรึกษาของโครงการได้ชี้แจง/ตอบข้อซักถาม
บางประการในที่ประชุม และได้อธิบายเพิ่มเติมในรายงานสรุปผลการประชุมนี้ ดังแสดงในตารางที่ 6-1  

ตารางที่ 6-1   สรุปประเด็นค้าถาม และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม   
ค้าถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค้าชี้แจงของที่ปรึกษา 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การด าเนินงานของโครงการจะท าให้

บ้านเรือนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และ
ขอเสนอให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี
เขียวบริ เวณถนนพหลโยธินเสร็จก่อน 
เพราะมิ เช่นนั้ นอาจท า ให้ เกิดปัญหา
การจราจรติดขัดในช่วงการก่อสร้างมาก
ยิ่งขึ้น 

 
1. การด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาลของโครงการ อยู่ใน

ขั้นการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) เท่านั้น ซึ่ง
ต้องมีการศึกษาและออกแบบรายละเอียดในล าดับต่อไป โดย
คาดว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะแล้วเสร็จก่อนการ
ก่อสร้างของโครงการ ส าหรับผลกระทบหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดจากการด าเนินงานโครงการ เป็นผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและปัญหาการจราจร 
รวมถึงปัญหาการค้าขายบริเวณย่านพาณิชยกรรมในช่วงระยะ
ก่อสร้าง ส่วนการเวนคืนที่ดินและทรัพย์สินนั้น โครงการจะ
พยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

2. ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างทางด่วน โดย
เห็นว่าการท าทางด่วนไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา
การจราจรอย่างแท้จริงเนื่องจากท าให้เกิด
มลพิษด้านเสียง และฝุ่นละอองมาก จึงขอ
สนับสนุนรูปแบบทางเลือกที่ 1 ซึ่งเป็น
ระบบรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 

2. การพัฒนาระบบทางด่วนจะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจร
ระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
ได้ในระดับหนึ่ง และลดปัญหาการจราจรในพื้นที่ถนนงามวงศ์
วาน และถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งเมื่อการจราจรในพื้นที่ไม่
ติดขัด ก็จะช่วยลดปัญหาด้ านมลพิษทางอากาศได้ ส่วน
ผลกระทบด้านเสียง ทางโครงการจะมีการติดตั้งก าแพงกันเสียง
ชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง และพิจารณาติดตั้งก าแพงกั้น
เสียงถาวรบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมี
ความส าคัญเพื่อลดปัญหาด้านเสียงตามแนวเส้นทางโครงการ  

3. เสนอให้ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) ช่วยประมวลผล
ประโยชน์ของโครงการฯ อย่างแท้จริง ว่า
ท าอย่างไรประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบ
ด้านมลพิษต่างๆ  

3.   การศึกษาโครงการนี้จะพิจารณาผลประโยชน์ในภาพรวมที่
เกิดขึ้นจากการเดินทางของประชาชนเป็นหลัก ได้แก ่
 เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการ

เดินทางของประชาชน 
 เชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออก

และตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 
 ลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนงามวงศ์วาน และถนน

ประเสริฐมนูกิจ 
ส าหรับผลกระทบต่างๆ มักจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างของ
โครงการ เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนซึ่ง
ทางโครงการจะจัดให้มีมาตรการป้องกัน  แก้ไขและลดผลกระทบ 
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ตารางที่ 6-1   สรุปประเด็นค้าถาม และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)   
ค้าถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค้าชี้แจงของที่ปรึกษา 

 สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับในช่วงด าเนินการการมี
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจะช่วยลดปัญหามลพิษได้เป็นอย่างดี 
ส่วนระบบทางด่วนจะช่วยลดมลพิษที่เกิดจากปัญหาการจราจร
ที่ติดขัดในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง 

4. การสร้างทางด่วนท าให้เกิดปัญหามลพิษ 
แต่การสร้ า งรถไฟฟ้ ามีประโยชน์ต่ อ
ประชาชนในอนาคต ท าให้สามารถลด
ปัญหามลพิษและลดการใช้เชื้อเพลิงได้ 

4. ระบบทางด่วนจะมีส่วนช่วยลดปัญหาการจราจรในพื้นที่ ท าให้
บริเวณถนนงามวงศ์วาน และถนนประเสริฐมนูกิจ มีสภาพ
การจราจรที่ติดขัดน้อยลง ส่งผลให้มลพิษลดน้อยลงด้วย โดยผล
การศึกษาในเบื้องต้นพบว่าระบบทางด่วนทดแทน N1 N2 และ
ส่วนต่อขยายจะสามารถลดปริมาณรถยนต์บนพื้นราบของถนน
ประเสริฐมนูกิจได้อย่างมีนัยส าคัญ 

5. โครงการนี้สามารถลดปัญหามลพิษได้จริง
หรือไม่ และหากมีโครงการนี้แล้ว จะมี
โครงการอ่ืนขึ้นมาอีกหรือไม่ในอนาคต 

5. การมีระบบขนส่งมวลชนและระบบทางด่วน ในช่วงด าเนินการ
จะช่วยลดปัญหามลพิษ จากการลดปริมาณการจราจรในพื้นที่
และการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะต่างๆ  

 

ทั้งนี้แนวเส้นทางโครงการบริเวณที่ผ่านพื้นที่อ่อนไหวต่อ
ผลกระทบ จะมีก าแพงกันเสียงและฝุ่นบนทางด่วน โดยโครงการ
ระบบทางด่วนนี้ คาดว่าจะเป็นโครงการสุดท้ายในพื้นที่ย่านนี้ 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1. ผู้ถูกเวนคืนควรได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสม

และเป็นธรรม เพราะต้องสร้างที่อยู่อาศัย
ใหม่ ซึ่งปัจจุบันที่ดินและวัสดุก่อสร้างมี
ราคาแพงมาก 

 
1. การด าเนินการโยกย้ายและทดแทนทรัพย์สิน จะยึดตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติในการ
ด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แนวทางการค านวณสิ่งปลูก
สร้างที่ถูกเวนคืน และแนวทางการก าหนดค่าทดแทนความ
เสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 21 วรรค
ท้ายของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530  

 

ทั้งนี้ราคาค่าทดแทนที่ดินจะค านึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ
ในท้องตลาด รวมถึงภาษีที่ผู้ถูกเวนคืนต้องจ่าย เมื่อต้องไปซื้อ
ที่ดินทดแทน  ส าหรับค่าทดแทนอาคารสิ่งปลูกสร้างจะท าการ
ถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ณ ปีที่ท าการเวนคืน และใน
การประเมินราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณามูลค่า
ความเสียหายทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุ
จากการถูกเวนคืนด้วย 

2. การเวนคืนที่ดินในการก่อสร้างโครงการฯ 
ควร เ วนคื น ให้พอดี  เนื่ อ ง จากมีบ า ง
โครงการที่ประชาชนเข้าไปอาศัยในพื้นที่
เหลือใช้ของโครงการรัฐบาล 

2. โครงการพยายามหลีกเลี่ยงและให้มีการเวนคืนพื้นที่น้อยที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้ โดยจะมีเพียงบางช่วงของแนวเส้นทาง สถานี
รถไฟฟ้าบางแห่ง ศูนย์ซ่อมบ ารุง อาคารจอดแล้วจรเท่านั้นที่
จ าเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อด าเนินการ 
เนื่องจากข้อจ ากัดของพื้นที่ 
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ตารางที่ 6-1   สรุปประเด็นค้าถาม และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)  
ค้าถาม/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค้าชี้แจงของที่ปรึกษา 

3. ควรมีขั้นตอนในการเวนคืนที่เข้าใจง่าย 
เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เวนคืนที่ดิน 

3. การด าเนินการด้านการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าทดแทนต้อง
ด าเนินการตามกรอบที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหาก
โครงการนี้มีความเหมาะสมในขั้นตอนต่อไป โครงการจะจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ท างานด้านประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนเฉพาะ
โครงการ เพื่อท าการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลโครงการ แผนการ
ก่อสร้าง และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ชัดเจนตรงกัน เพื่อช่วยลดปัญหาความวิตกกังวล และปัญหาอุปสรรค
ในการจัดการเวนคืนที่ดิน 

ด้านการเงินและการลงทุน 
1. แหล่งที่มาของเงินทุนที่จะใช้ในโครงการฯ  

 
1. โครงการทางด่วนจะมาจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต

ประเทศไทย (Thailand Future Fund) ส าหรับโครงการรถฟ้าสายสี
น้ าตาลอยู่ในระหว่างการศึกษารูปแบบการลงทุน 

ด้านวิศวกรรม 
1. โครงการควรศึกษาอย่างครอบคลุม ทั้งการ

ปรับระบบขนส่งมวลชน การจัดระเบียบ
การขนส่ ง คนออกจากซอยไปสถานี
รถไฟฟ้าอย่างสะดวก เป็นต้น 

 
1. โครงการรับไปพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยใน

ขั้นตอนนี้ได้ข้อสรุปว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาลจะเป็นระบบ
รถไฟฟ้าสายรอง ป้อนผู้โดยสารเข้าสู่โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าสายหลัก 

2. ควรใช้ตอม่อให้เป็นประโยชน์ แต่กรณีมีทั้ง
ระบบทางด่วนและรถไฟฟ้าจะต้องก่อสร้าง
ตอม่อเพิ่มบริ เวณเกาะกลางของถนน
ประเสริฐมนูกิจ ซึ่งจะมีตอม่อมากเกินไป 
(ทุกๆ 20 เมตร) จึงไม่เห็นด้วยกับการ
ก่อสร้างทางด่วนบนรถไฟฟ้า บริเวณถนน
ประเสริฐมนูกิจ  

2. ตอม่อเดิมออกแบบและก่อสร้างให้รองรับเฉพาะโครงสร้างทางด่วน 
การมีทั้งระบบทางด่วนและระบบรถไฟฟ้าจึงจ าเป็นต้องออกแบบให้มี
ตอม่อใหม่เพื่อรองรับระบบรถไฟฟ้า โดยตอม่อเดิมใช้ส าหรับระบบ
ทางด่วนเท่านั้น 

3. กรณีที่โครงการนี้ไม่ได้ก่อสร้าง สนข. ควร
คิดแผนงานใหม่ด้านระบบการจราจรใน
กรุงเทพมหานคร และการควบคุมปริมาณ
รถยนต์จากแหล่งก าเนิด 

3. โครงการนี้อยู่ ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
(Feasibility study) ซึ่งหากมีความเหมาะสม จะเสนอให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ด าเนินการออกแบบรายละเอียดต่อไป แต่กรณีที่ผล
การศึกษาสรุปว่า “ไม่เหมาะสม” สนข. ต้องพิจารณาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจราจร ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

7.     ผลการส้ารวจความคิดเห็น 

 ในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 นี้  โครงการได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยใช้แบบแสดงความคิดเห็น (ภาคผนวก ฉ) ซึ่งสามารถรวบรวมความเห็นของผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ 241 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 72.8 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 331 ราย  ผลการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปของตารางแสดงได้ดังภาคผนวก ช และสามารถอธิบายผลโดยสรุปได้ดังนี้ 
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 7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบแสดงความเห็น 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 63.1 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 36.9 ซึ่งร้อยละ 67.2
เป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ที่เหลือเป็นกลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 20.3 และไม่เกิน 30 ปีร้อยละ 12.4  

ด้านการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
43.6 รองลงมาจบระดับปริญญาตรี ร้อยละ 36.1 ส่วนที่เหลือจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 8.3 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส. ร้อยละ 7.5 ประถมศึกษา ร้อยละ 2.9 และมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 1.7 

ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 48.5 ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 32.4 ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 13.7 และรับจ้าง ร้อยละ 5.4 

ส าหรับหน่วยงาน/องค์กรที่สังกัด หรือสถานภาพทางสังคมนั้น ปรากฏว่าผู้ เข้าร่วมประชุมที่ตอบ
แบบสอบถามมาจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาเป็นผู้น าชุมชนร้อยละ 14.1 
และประชาชน/ผู้ประกอบการที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการร้อยละ 11.2 นอกจากนี้มีผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษา (ร้อยละ 4.6) องค์กรพัฒนาภาคเอกชน (ร้อยละ 2.9) สื่อมวลชน (ร้อยละ 0.8)  และอื่นๆ เช่น นักเรียน 
(ร้อยละ 7.5) ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการและตอบแบบส ารวจมีสัดส่วนร้อยละ 12.9  

 7.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

  จากการสอบถามในประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่           
(ร้อยละ 73.9) ระบุว่าเคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-             
ล าสาลี (บึงกุ่ม) ก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยในจ านวนนี้ร้อยละ 55.6 รับทราบข้อมูลโครงการจากเอกสารโครงการที่ส่งให้
พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม  และร้อยละ 30.9 ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญอื่นๆ 
ได้แก่ เว็บไซต์โครงการ เพื่อนบ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ และสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

 7.3   ความคิดเห็นต่อผลการศึกษา  

7.3.1  ความคิดเห็นต่อรูปแบบแนวทางเลือกของโครงการ (แนวทางเลือกที่ 4) 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.6 ระบุว่าเห็นด้วยกับการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกของ

โครงการ ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีร้อยละ 23.2  (ร้อยละ 9.1 ระบุว่าเฉยๆ)  โดยผู้ที่ระบุว่าเห็นด้วย ให้เหตุผลประกอบว่า เป็น
การสร้างโครงข่ายระบบขนส่งท าให้การเดินทางสะดวกสบายและประหยัดเวลา เป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน 
ท าให้เศรษฐกิจดีขึ้นและโครงการนี้ค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ  

 ส่วนผู้ที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยได้ให้เหตุผลประกอบว่า ท าให้การจราจรติดขัดช่วงการก่อสร้าง ควร
ก่อสร้างเฉพาะรถไฟฟ้าเท่านั้น สิ้นเปลืองงบประมาณ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

7.3.2  ความคิดเห็นต่อรูปแบบเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนของโครงการฯ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 83.0 เห็นว่ารูปแบบโครงการมีความเหมาะสม โดยให้เหตุผล

ประกอบว่า เป็นโครงการที่เชื่อมระบบขนส่งเข้าด้วยกัน ท าให้สะดวกในการเดินทางและปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อที่ดิน
ของประชาชนมากนัก เป็นการพัฒนาเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนผู้ที่ตอบ
ว่ารูปแบบโครงการยังไม่เหมาะสมมีสัดส่วนร้อยละ 17.0 โดยให้เหตุผลประกอบว่า โครงการจะท าให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อที่ดินของประชาชน รูปแบบโครงการไม่เหมาะสมกับที่ตั้งโครงการ และงบประมาณไม่
เหมาะสม 

7.3.3 ความคิดเห็นต่อรูปแบบเบื้องต้นของระบบทางพิเศษของโครงการฯ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 67.9 เห็นว่ารูปแบบโครงการมีความเหมาะสม โดยให้เหตุผล

ประกอบว่า ท าให้การเดินทางสะดวกขึ้น และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทางด่วนได้ ส่วนผู้ที่ตอบว่ารูปแบบโครงการยังไม่
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เหมาะสมมีร้อยละ 30.3 โดยให้เหตุผลประกอบว่า โครงการจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจราจรติดขัด ฝุ่น
ละออง เสียงดัง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง บดบังทัศนียภาพ และส่งผลกระทบต่อที่ดินของประชาชน 

 7.4 ประเด็นปัญหาหรือข้อวิตกกังวล 

  ประเด็นปัญหา/ข้อวิตกกังวลที่โครงการควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ 
- มลพิษต่างๆที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ 
- ปัญหาการจราจรติดขัด 
- การเวนคืนที่ดินของประชาชนต้องเป็นธรรม 
- ความคุ้มทุนของโครงการ 
- ปัญหาขณะด าเนินการก่อสร้าง 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ควรสร้างสะพานข้ามแยกให้ประชาชนใกล้พื้นที่โครงการ 
- คุณภาพชีวิตประชาชน, ผลกระทบชุมชน 
- การบดบังทัศนียภาพ 

 7.5    ประโยชน์/ผลกระทบทางบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการด้าเนินโครงการฯ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.2) คาดการณ์ว่าการด าเนินโครงการฯ จะช่วยให้เกิด
ผลประโยชน์/ผลกระทบทางบวก โดยเฉพาะการเดินทางสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลา  ลดปัญหาการจราจร
ติดขัด และช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรระหว่าพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุเทพมหานครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนที่เหลือร้อยละ 15.8 ระบุว่าไม่เกิดประโยชน์ 

 7.6    ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการด้าเนินโครงการฯ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.5) คาดการณ์ว่าการด าเนินโครงการฯ จะส่งผลกระทบทางลบ 
โดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง เสียง แรงสั่นสะเทือน) การจราจรติดขัดช่วงการก่อสร้าง  
ผลกระทบในการเวนคืนที่ดินของประชาชน และการบดบังทัศนียภาพ ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.5 ระบุว่าจะไม่เกิด
ผลกระทบทางลบ 

 7.7    ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.5) เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ โดยให้เหตุผลว่าช่วยเสริม
โครงข่ายการคมนาคม การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น เป็นการพัฒนาประเทศชาติ และในบริบทนี้บางรายมีข้อเสนอแนะ
ว่า ควรก่อสร้างรถไฟฟ้าระบบเดียว  และควรพิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบ ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ 
(ร้อยละ 11.2) ระบุเหตุผลประกอบว่าจะเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม บดบังทัศนียภาพ ปัญหาการจราจรติดขัด ไม่คุ้มทุน และ
ไม่ชัดเจนในรูปแบบโครงการ และในจ านวนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการมีบางรายเสนอแนะว่าควรสร้างระบบรถไฟฟ้าเท่านั้น 
ส่วนผู้ที่ตอบไม่แน่ใจ (ร้อยละ 11.6) ระบุเหตุผลประกอบว่า รายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน ทั้งนี้อีกร้อยละ 6.6 ไม่แสดง
ความคิดเห็นต่อโครงการ 

 7.8   ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและการพัฒนาโครงการ 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 58.4 ไม่มีข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและการพัฒนาโครงการ ส่วนอีกร้อยละ 
41.6  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ตารางที่ 3 ภาคผนวก ช) ดังนี้  

(1) ควรให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(2) ควรมีมาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(3) ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
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(4) ควรด าเนินการทั้งรถไฟฟ้าฟ้าและทางด่วน 
(5) ควรด าเนินการเวนคืนที่ดินอย่างเป็นธรรม 
(6) ควรมีการขยายโครงการไปสร้างในจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย 
(7) โครงการควรก่อสร้างให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
(8) ค่าโดยสารไม่ควรแพงจนเกินไป 
(9) ควรค านึงถึงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแยกต่างๆ ด้วย 
(10) ควรระมัดระวังการทุจริต 




